

1) ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับมาขณะลงทะเบียน

2) เมื่อประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ้นและส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยนางสาวชลธิชา พุ่มพุกษ์ จะเป็นผู้ทำหน้าที่แจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ทุกท่านในที่ประชุมทราบ

3) วิธีการนับคะแนนเสียง 1 หุ้นจะเท่ากับคะแนนเสียง 1 คะแนนเสียง และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทมอบหมายให้นายวิรุฬห์ ชูศรีศรี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

4) การประชุมในครั้งนี้มีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวชลธิชา พุ่มพุกษ์ จึงชี้แจงต่อที่ประชุมตามลำดับวาระการประชุม ว่าวาระใดต้องได้รับการลงมติด้วยจำนวนคะแนนเสียงจำนวนเท่าใด โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดวาระการประชุมจากบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขณะลงทะเบียน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไปพร้อม ๆ กับการชี้แจงว่าวาระใดต้องการคะแนนเสียงเป็นเท่าใด ดังนี้

- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และ
- วาระที่ 2 ต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยตรง และสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระที่ 4 หัวข้อ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล อย่างชัดเจน เพื่อทางบริษัท จะได้นำข้อมูลดังกล่าวบันทึกลงรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

6) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่เข้าร่วมประชุมและยังไม่มีมติลงมติเท่า่นั้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแจ้งแก่ท่านประธานที่ประชุมก่อนการลงมติ

7) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท โดยส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท

เวลา 9.30 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 72 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,315,481,021 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะจำนวน 46 ราย รวมจำนวนหุ้น 14,791,448,444 หุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 118 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 17,106,929,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.0993 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 32,216,851,992 หุ้น)

เริ่มการประชุม

นายปรีชา นันทน์ภูมิ ประธานที่ประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทและส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 7 ราย รวมเป็นจำนวน 14,308,403 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 125 ราย รวมเป็นจำนวน 17,121,237,868 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามที่ประธานฯ เสนอเป็นมติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 17,121,237,868 เสียง โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อชำระหนี้ที่บริษัทมีภาระผูกพันประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ของกลุ่มบริษัทสำหรับเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ประมาณ 202 ล้านบาทนั้น บริษัทมีแผนจะ

ใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม สามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจของบริษัทได้ต่อไป

กรณีบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อปี 2561 โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนครั้งนั้น เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท (Equity attributable to the Company's shareholders) ตีตลาดและเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน ซึ่งขณะนั้นตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทค่อนข้างสูง อีกทั้งเป็นการเพิ่มทุนโดยมีแผนงานและเป้าหมายเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาของบริษัทที่ย่อย คือบริษัท ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มวุฒิสักดิ์”) ในระยะยาว ซึ่งการเพิ่มทุนในปี 2561 นั้น บริษัทได้รับความร่วมมือจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

แม้ว่าการแก้ไขปัญหาของกลุ่มวุฒิสักดิ์ อาจจะยังไม่สามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ทำให้ในปัจจุบันผลการดำเนินงานของกลุ่มวุฒิสักดิ์จึงยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง และมีความเสี่ยงอาจถูกพิจารณาการตั้งสำรองทางบัญชีอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังคงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และเติบโต ทำกำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันธุรกิจเครื่องมือแพทย์ได้รับความสนใจจากบริษัทคู่ค้าในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ โดยมีการติดต่อเจรจาร่วมกันเพื่อต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังขาดความพร้อมเรื่องเงินทุนหมุนเวียน และยังขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้าในเรื่องสถานะทางการเงินของบริษัท ดังนั้น ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าบริษัทจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพื่อรักษาการเติบโตในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งเชื่อว่าเป็นธุรกิจที่ยังมีศักยภาพ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

- 1. เพื่อลดภาระผูกพันซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท** ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนเพื่อนำเงินไปชำระหนี้ตามภาระผูกพัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility) ให้กับคู่ค้า ลูกค้า สถาบันการเงิน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ** เนื่องจากบริษัทได้รับการติดต่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ยี่ห้อใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทมีความสนใจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจดังกล่าว

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วคาดว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาการขาดความเชื่อมั่น และสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจที่มีศักยภาพในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตและทำกำไรจากการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี
- 2) บริษัทสามารถสร้างโอกาส ในการมีคู่ค้ารายใหม่ ๆ เพื่อการขยายธุรกิจในการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายมากขึ้น ซึ่งบริษัทมีความคาดหวังว่า หากสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดความเชื่อมั่น และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจได้ บริษัทจะสามารถสร้างรายได้จาก 1,800 ล้านบาทต่อปี เป็น 2,500 ล้านบาท – 3,000 ล้านบาทต่อปีได้ภายในปีถัด ๆ ไป อีกทั้งยังสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมลำดับที่ 2 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีบริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,181,554,810.30 บาท

(สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทสามสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 42,420,730,804 หุ้น

(สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่หุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.075 บาท (ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดห้าบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 42,420,730,804 หุ้น

(สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจจำเป็นต้องแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารและหรือคำขอจดทะเบียนให้เป็นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่งคำแนะนำของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเสนอให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พิจารณามอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและการแก้ไข

หนังสือบริคณห์ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นตามที่เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายพร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวน 8,054,212,998 หุ้น และเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบันราคาหุ้นละ 0.04 บาท ใช่หรือไม่

ประธานฯ ใช่ครับ บริษัทเสนอออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,054,212,998 หุ้น และเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 402 ล้านบาท

นายพร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนราคาหุ้นละ 0.05 บาท บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 400 ล้านบาทนั้น บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้อย่างไรบ้าง

ประธานฯ บริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. ใช้เพื่อชำระหนี้ตามภาระผูกพันประมาณ 200 ล้านบาท และ
2. ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 202 ล้านบาท บริษัทมีแผนใช้เงินเพื่อลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์โดยตรง ทั้งในส่วนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรวมถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพเพิ่มยอดขายของธุรกิจต่อไป

นายพร แก้วนุกูล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การทำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์โดยปกติการนำเข้าสินค้ามาเพื่อจำหน่ายจะต้องมีเครดิตทอมสำหรับการชำระค่าสินค้า เหตุใดจึงต้องจ่ายเงินลงทุนในธุรกิจเครื่องมือแพทย์เพิ่มอีก

ประธานฯ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์หลายยี่ห้อหลายผลิตภัณฑ์การสั่งซื้อนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นจะมีเงื่อนไขการชำระเงินที่แตกต่างกันไปแต่ละบริษัทให้เครดิตทอมแตกต่างกัน บางรายต้องมีการชำระเงินทันที แต่การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของบริษัทนั้นส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าภาครัฐหรือลูกค้าเอกชนในบางส่วนซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจะมีกระบวนการตั้งแต่การประมูลราคา การสอบราคา การทำสัญญาซื้อขาย ตรวจรับสินค้า และบริษัทให้เครดิตทอมแก่ลูกค้าในการชำระเงินค่าสินค้าในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไป เช่น 3 - 6 เดือน หรือในบางกรณีลูกค้าภาครัฐชำระเงินล่าช้า ทำให้บริษัทได้รับเงินค่าสินค้าช้าออกไปอีก แต่ในการบริหารจัดการบริษัทต้องมีสินค้าไว้ในคลังสินค้าเพื่อการจำหน่ายและให้บริการอยู่ตลอดเวลาบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจด้วย

นายเพชร แก้วนุกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากต้องมีการลงทุนในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ อีก 200 ล้านบาท จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่อย่างไรและจะมีกำไรขั้นต้นประมาณเท่าใด

ประธานฯ โดยปกติธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานจะมีกำไรขั้นต้นประมาณ 30 – 35% หรือหากเป็นการทำ Project ใหญ่ ๆ ก็จะมีกำไรขั้นต้นอยู่ประมาณ 15 - 20% แต่โดยเฉลี่ยแล้วกำไรขั้นต้นจะประมาณ 30% ซึ่งหากบริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ได้สำเร็จ ฝ่ายบริหารคาดว่าในปีต่อไปธุรกิจเครื่องมือแพทย์จะสามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 2,200 - 2,500 ล้านบาท

นายกัมพล คันธภัสระ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้เสนอการจัดสรรหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท แต่ปัจจุบันราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นละ 0.04 บาท หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่สำเร็จบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่าก่อนคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและมีมติให้เสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้มีการหารือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทแล้ว โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่แจ้งเจตจำนงกับบริษัทแล้วว่ามีความประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท นั้น บริษัทพิจารณาด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังเป็นธุรกิจที่มีอนาคตและมีกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยจึงเชื่อว่าจะมีโอกาสเติบโตต่อไปได้
2. ปัจจุบันบริษัทย่อยกลุ่มวุฒิสักดิ์ประสบปัญหาขาดทุนจนมีความเสี่ยงจะต้องมีการพิจารณาค่าธุรกิจของบริษัทย่อยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทติดลบ สำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.05 บาท หากบริษัทเสนอขายการเพิ่มทุนได้สำเร็จ ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับแก้ไขปัญหาภาระหนี้ตามภาระผูกพันแก้ไขปัญหาขาดสภาพคล่อง เพื่อให้บริษัทมีโอกาสขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังมีอนาคตมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและหากมีผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่องราคาหุ้นของบริษัทก็มีโอกาสกลับมาเท่ากับราคา Par ได้

คุณเพชร แก้วนุกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หลังจากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถทำกำไรสำหรับธุรกิจเครื่องมือแพทย์ได้ประมาณเท่าใด

ประธานฯ ตามหลักเกณฑ์เรื่องการให้ข้อมูลบริษัทไม่สามารถตอบตัวเลขกำไรได้ แต่ตามที่เรียนชี้แจงข้างต้นนั้น ตามมาตรฐานปกติของธุรกิจเครื่องมือแพทย์จะมีกำไรขั้นต้นประมาณ 30- 35% ซึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการบริหาร หักต้นทุนทางการเงินแล้วจะมีกำไรประมาณ 10 - 15% สำหรับยอดขายนั้นบริษัทคาดหวังว่าจะสามารถทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 2,000 ล้านบาทต่อปี และคาดหวังว่าจะสามารถทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นถึง 3,500 ล้านบาท ซึ่งตลาดเครื่องแพทย์ปัจจุบันมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมาก เช่น มีการปรับปรุงโรงพยาบาลต่างจังหวัดจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กซึ่งเดิมมีเตียงผู้ป่วย 30 เตียง มีการขยายเป็น 60 เตียง จากเดิม 60 เตียง เป็น 90 เตียง และจาก 90 เตียง เป็น 140 เตียง เป็นต้น อีกทั้งมีการเพิ่มห้อง ICU เพิ่มห้องผ่าตัดรวมถึงโรงพยาบาลเอกชนก็มีการขยายเพิ่มจำนวนมาก ซึ่งในยุคปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ 100% และทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีงบประมาณการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์ยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างชัดเจนและบริษัทในฐานะตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์อันดับต้นๆ ของประเทศ มีความตั้งใจจะรักษาชื่อเสียงไว้ให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ไว้ต่อไป จึงเชื่อว่าการทำยอดขายจำนวน 3,000 ล้านบาท นั้นบริษัทจะสามารถทำได้ในเวลาที่ไม่นานมากนัก

คุณพร แก้วนุกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามข้อมูลในงบการเงินของบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวนมากการลดภาระหนี้เพียง 200 ล้านบาท บริษัทจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

ประธานฯ ต้นทุนทางการเงินมีทั้งจากเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวปัจจุบันมีภาระหนี้ประมาณ 800 ล้านบาท ก่อนหน้านั้นบริษัทมีภาระหนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท และที่ผ่านมามีบริษัทมีนโยบายลดต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเพิ่มทุนเพื่อชำระหนี้ครั้งนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินด้วย และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินของบริษัททั้งในส่วนกลางของสภาพคล่องทางการเงินและส่วนของผู้ถือหุ้นด้วย

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้

- ข้อ 1.** หลังจากชำระหนี้ตามภาระผูกพันจำนวน 200 ล้านบาท แล้ว บริษัทมีแผนการชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นอย่างไรบ้าง
- ข้อ 2.** เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกประมาณ 200 ล้านบาท ตามที่บริษัทชี้แจงว่าจะนำไปขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้นบริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บริษัทมีกำไรจากเงินทุนในปีหน้า หรือหากปีหน้ายังไม่สามารถทำกำไรได้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่ปีจึงจะสามารถมีกำไร

ข้อ 3. ปัจจุบันกลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ต้องมีการด้อยค่าอีกหรือไม่ หากมีการด้อยค่าจะประมาณเท่าใด บริษัทมีแผนการขายเงินลงทุนในวุฒิสักดิ์หรือไม่หรือ บริษัทมีนโยบายดำเนินการอย่างไรบ้าง

ประธานฯ ตอบคำถามตามลำดับดังนี้

ข้อ 1. แผนการเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทคาดหวังว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนประมาณ 402 ล้านบาท หลังจากชำระหนี้ตามภาระผูกพันให้แก่เจ้าหนี้จำนวน 200 ล้านบาท บริษัทยังต้องชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นส่วนที่เหลือตามงวดการชำระเป็นปกติต่อไป

ข้อ 2. เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้อีกประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทเชื่อว่าธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ยังเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพมีกำไรมาโดยตลอดและเชื่อว่าบริษัทยังสามารถทำกำไรได้ในระดับต้นๆ ของประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่นว่าการนำเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลืออีกประมาณ 202 ล้านบาท ไปลงทุนในธุรกิจเครื่องมือแพทย์นั้นบริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุน

สำหรับรายละเอียดการทำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นการเพิ่มและขยายธุรกิจนั้น ในปีที่ผ่านมาได้มีการเริ่มลงทุนเพิ่มเติม เช่น การลงทุนทำห้องปลอดเชื้อ (Clean Room) และมีการวางแผนการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อจำหน่าย เช่นเครื่อง AED เป็นต้น ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทได้

นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัท GE Health Care พิจารณาให้บริษัททำระบบ Picture Archiving and Communication System (PACs) ทั้งระบบ โดยมีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง GE Health Care เป็นบริษัทใหญ่อันดับต้น ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าซึ่งเป็นเครื่อง Ultrasound Scanner ด้วย แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มากนัก เนื่องจากบริษัทยังขาดเงินทุน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทต้องการเพิ่มศักยภาพของให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากได้รับโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าระดับโลกหลายรายการ และในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์เป็นอย่างดี จึงเชื่อว่าหากบริษัทเพิ่มทุนสำเร็จก็จะมีโอกาสในการขยายธุรกิจเครื่องมือแพทย์ต่อไปได้อย่างรวดเร็ว

ข้อ 3. สำหรับสถานการณ์ของกลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์ในปัจจุบันนั้นยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานและยังมีความเสี่ยงที่จะต้องมีการพิจารณาตัดค่ากิจการของวุฒิสักดิ์ แต่จะด้อยค่าจำนวนเท่าใดนั้นในขณะนี้อาจไม่สามารถตอบได้ อย่างไรก็ตามบริษัทและกลุ่มบริษัทจะพยายามดำเนินการให้มีการพิจารณาการตั้งด้อยค่าทางบัญชีน้อยที่สุด และสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงในด้านฐานะทาง

การเงินของกลุ่มบริษัท และเพื่อต่อยอดธุรกิจเครื่องมือแพทย์ สำหรับนโยบายเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์นั้นหลังจากบริษัทดำเนินการแก้ไขปัญหามาในครั้งแล้ว บริษัทมีนโยบายจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับกลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์อีก

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อนำเงินไปใช้ชำระหนี้ซึ่งบริษัทกู้ยืมเงินมาลงทุนซื้อกิจการของวุฒิสักดิ์ใช่หรือไม่

ประธานฯ เนื่องจากก่อนจะมีการลงทุนซื้อวุฒิสักดิ์บริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้ ดังนั้นเงินจากการเพิ่มทุนครั้งนี้จึงใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ซึ่งบริษัทกู้มาลงทุนซื้อกิจการของวุฒิสักดิ์และบริษัทคาดว่า จะชำระหนี้ได้หมดภายในปี 2564

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลงอย่างมากปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 0.03 บาท แต่เข้าใจว่าเหตุผลหนึ่งอาจเกิดจากสถานะเศรษฐกิจโดยรวมเพราะราคาหุ้นบริษัทอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ลดลงเช่นกันแม้ว่าจะจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฯ ราคาหุ้นก็ยิ่งปรับลดลงด้วย อย่างไรก็ตามขอให้บริษัทเร่งแก้ไขปัญหาราคาหุ้นบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C (CAUTION) ซึ่งกระผมเชื่อว่ากรณีหุ้นบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C (CAUTION) เป็นเหตุผลทำให้ราคาหุ้นลดลงด้วย และมีกลุ่มนักลงทุนผู้ถือหุ้นวิเคราะห์กันว่าอีกหนึ่งสาเหตุหลักคือบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่ค่อยมีการเปิดตัวโฆษณาประชาสัมพันธ์

นอกจากนี้ขอให้ความเห็นเพิ่มเติมในฐานะคนที่มีประสบการณ์การทำงานอยู่กับวงการแพทย์มาตลอดและมีความผูกพันใกล้ชิดกับบุคคลในวงการแพทย์ซึ่งเข้าใจว่าประเทศไทย จะเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอย่างมาก และจากการได้รับทราบข่าวสารในปัจจุบันนั้น เห็นว่าภาครัฐทุ่มทุนให้งบประมาณสนับสนุนงานด้านการแพทย์เป็นจำนวนมาก และยกตัวอย่างตัวกระผมเองซึ่งปัจจุบันอายุ 80 ปี มีค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวจำนวนมาก จึงเชื่อว่าบริษัทมีโอกาสในการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก

จึงขอเสนอแนะให้บริษัทเร่งแก้ไขเรื่องประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นและผลักดันให้สถาบันการเงินหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความมั่นใจในธุรกิจของบริษัทและตัดสินใจลงทุนในบริษัทมากขึ้นเพื่อให้บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนมากขึ้น สร้างความมั่นคงให้กับบริษัทมากขึ้นและราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็อาจจะดีขึ้นด้วย

ประธานฯ ขอตอบคำถามตามลำดับดังนี้

ข้อ 1. ประเด็นเรื่องราคาหุ้นซึ่งปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ประมาณ 0.03 บาท 0.04 บาท หรือ 0.05 บาท คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายและมีความตั้งใจมุ่งเน้นทำธุรกิจให้มีผลการ

ดำเนินงานที่ดีมีกำไรซึ่งเชื่อว่าผลการดำเนินงานจะสะท้อนราคาหุ้นให้ดีขึ้นได้ คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทสะท้อนราคาหุ้น อีกทั้งมีความตั้งใจและเชื่อมั่นว่าภายในระยะเวลาอันใกล้จะสามารถทำให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทกลับมามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงบริษัทย่อยซึ่งมีปัญหาดำเนินการตั้งสำรองนั้น ในระยะเวลาอันใกล้ก็เชื่อว่าการตั้งสำรองหรือการด้อยค่าจะลดลงและสามารถกลับรายการตั้งสำรองให้กลับมาเป็นบวกได้ ซึ่งกระผมมั่นใจว่าผลการดำเนินงานของบริษัทจะดีขึ้น และทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทมีความมั่นคงแข็งแกร่งมากขึ้น

ข้อ 2. ประเด็นเรื่องการประชาสัมพันธ์นั้น บริษัทไม่ได้เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากนัก บริษัทเน้นการขายให้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง เช่น มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์สำหรับตรวจวิเคราะห์เลือดยี่ห้อ Dirui มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการเชิญแพทย์พยาบาลและผู้สนใจในวิชาชีพทางการแพทย์เข้าร่วมงานจำนวนมาก อย่างไรก็ตามบริษัทใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และกระผมเชื่อมั่นว่าในวงการแพทย์ทั่วประเทศส่วนใหญ่รู้จักชื่อเสียงบริษัท EFORL ทั้งหมด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หลังจากบริษัทใช้เงินเพิ่มทุนครั้งนี้ชำระหนี้จำนวน 200 ล้านบาท บริษัทยังมีหนี้เหลืออีกประมาณเท่าใดและจะชำระหนี้หมดเมื่อไร

ประธานฯ ไม่แน่ใจยอดหนี้คงเหลือที่ชัดเจน แต่จะชำระหนี้ได้หมดภายในปี 2564

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) เป็นเท่าใด

ประธานฯ ปัจจุบัน Debt to Equity ratio ไม่เกิน 6 เท่าซึ่งค่อนข้างสูงหากชำระหนี้แล้วอาจจะลดลงเหลือประมาณ 4 เท่าครับ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) แม้ชำระหนี้ 200 ล้านบาท Debt to Equity ratio ก็ยังสูงอยู่

ประธานฯ คาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ และจะเป็นปกติหลังจากชำระหนี้เงินกู้ครบในปี 2564

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีคุณวิชัย ทองแดง ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทประมาณ 22% หากคุณวิชัย ทองแดง ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิจะเป็นกรณีถือหุ้นเกิน 25% และต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ใช่หรือไม่ หากต้องมีการทำคำเสนอซื้อบริษัทต้องมีการเตรียมการหลายส่วน เช่น การประเมินมูลค่าการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายอีกจำนวนมาก

ประธานฯ บริษัทกำหนดเงื่อนไขเรื่องการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไว้ชัดเจนว่ากรณีมีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอตั้งข้อสังเกตไว้ในฐานะผู้ถือหุ้นซึ่งมีประสบการณ์มีความกังวลว่ากรณีบริษัทที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวนมาก จะมีการดำเนินการเรื่องการเพิ่มทุน ลดทุน โดยวิธีการลดราคา Par หรือ การรวม Par เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินการด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่อยากให้บริษัทใช้วิธีการดังกล่าวเกิดขึ้นกับบริษัท

ประธานฯ บริษัทจะพยายามไม่ใช้วิธีการตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตไว้ อย่างไรก็ตามขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าในไตรมาสที่ 2/2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีประมาณ 561 ล้านบาท ซึ่ง น้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วหักส่วนต่อมูลค่าหุ้น ซึ่งจำนวน 50% ของทุนชำระแล้วหักส่วนต่อมูลค่าหุ้นเท่ากับ 926 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสำหรับไตรมาส 2/2562 นั้นหุ้นของบริษัทจึงยังต้องขึ้นเครื่องหมาย C (CAUTION) สำหรับการชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นมีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทจะเพิ่มทุนหรือไม่ ในขณะที่นั้นกระผมยังไม่แน่ใจว่าจะเพิ่มทุนหรือไม่ แต่เมื่อพิจารณาแล้วว่าเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงในเรื่องฐานะทางการเงินลดความเสี่ยงเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทติดลบ เพื่อลดภาระหนี้และเพื่อใช้เงินเพิ่มทุนมาทำธุรกิจทางการแพทย์เพื่อขยายธุรกิจให้มีโอกาสสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นบริษัทจึงพิจารณาเสนอเรื่องการเพิ่มทุนในครั้งนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจุบันส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนเท่าใดและหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ส่วนของทุนจะเปลี่ยนเป็นเท่าใด

ประธานฯ ณ ไตรมาสที่ 2/2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทจำนวน 561 ล้านบาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ท่านประธานชี้แจงเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องการถูกขึ้นเครื่องหมาย C (CAUTION) ซึ่งบริษัทจะพ้นจากการถูกขึ้นเครื่องหมาย C (CAUTION) ได้ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งปัจจุบันทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทประมาณ 2,400 ล้านบาท ดังนั้นส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 926 ล้านบาท ก็ยังไม่ถึง 50%

ประธานฯ ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 926 ล้านบาท คิดเป็น 50% ของทุนชำระแล้วหลังหักส่วนต่อมูลค่าหุ้นซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,850 ล้านบาท ตามเกณฑ์การพิจารณาต้องหักส่วนต่อมูลค่าหุ้นด้วย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) กรณีประเด็นส่วนต่อมูลค่าหุ้น ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้หากมีการเสนอขายหุ้นในราคาหุ้นละ 0.05 บาท แต่ราคา Par อยู่ที่ 0.075 บาท ก็จะมี

ส่วนต่ำอยู่ประมาณ 0.025 บาท ซึ่งจะทำให้มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นอีกบริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไรกับส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและส่วนที่ยังขาดทุนอยู่

ประธานฯ จากคำถามของผู้ถือหุ้นกระผมขอชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.05 บาท แม้ว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่หุ้นละ 0.04 บาท เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเชื่อมั่นว่าหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และจะมีการพิจารณากลับรายการทางบัญชีซึ่งมีการตั้งสำรองทางบัญชีไว้หรือแม้ยังไม่สามารถกลับรายการได้ก็มีการต่อจ่ายค่าลดลง ซึ่งเชื่อว่าราคาหุ้นจะสามารถกลับมาที่ราคา Par ได้ จึงได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ที่ราคา 0.05 บาท ต่อหุ้น โดยพิจารณาปรับลดราคาเสนอขายหุ้นประมาณ 30% นั้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วเมื่อเทียบกับราคา Par ของบริษัท ซึ่งหากมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.04 บาท เชื่อว่าราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะลดลงต่ำกว่าราคาหุ้นละ 0.04 บาท

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) การขายเครื่องมือทางการแพทย์มีกำไรขึ้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานฯ ตามที่เรียนชี้แจงข้างต้นธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จะมีกำไรขึ้นต้นโดยเฉลี่ยประมาณ 30% ถึง 35%

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทคู่แข่งมียอดขายเหมือนหรือต่างกับยอดขายของบริษัทหรือไม่ ซึ่งเข้าใจว่าบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ มีเพียง EFORL เพียงบริษัทเดียวซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ หากเป็นสินค้าที่เป็นประเภทเดียวกันจะมี EFORL บริษัทเดียวที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขายเครื่องมือแพทย์ประเภทอื่น เช่น บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จะขายเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทเครื่อง X-ray แต่ EFORL เน้นขายเครื่องมือในห้องผ่าตัด ในห้อง ICU เป็นต้น

จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

นางสาวชลธิชา พุ่มพุกษ์ (พิธีกร) ก่อนลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 33 ราย รวมเป็นจำนวน 106,771,015 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 158 รายรวมเป็นจำนวน 17,228,008,883 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 604,065,974.85 บาท จากเดิม 2,577,488,835.45 บาท เป็น 3,181,554,810.30 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ

4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและมีมติมอบอำนาจดำเนินการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 17,226,883,417 เสียง ไม่เห็นด้วย 825,466 เสียงงดออกเสียง 300,000 เสียง และไม่มีบัตรเสีย โดยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ 99.9952 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ประธานฯ ต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแล้วนั้น ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 8,054,212,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.075 บาท) กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้ ในกรณีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิทธิการจองซื้อครบถ้วนในรอบแรกแล้วให้จัดสรรหุ้นที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไปจนไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะซื้อหุ้น

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 2, 3, 4, 6 และ 9 ธันวาคม 2562 (5 วันทำการ)

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้น หากทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นจะต้องไม่ทำให้เกิดการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

ของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อำนาจดังกล่าวรวมถึงการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายเพชร แก้วนุกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ไม่ครบตามจำนวน ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร

ประธานฯ แม้จะมีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อันได้ไม่ครบทั้งจำนวน เช่น บริษัทขายหุ้นเพิ่มทุนได้เพียง 50 - 60% ตามกฎหมายบริษัทก็สามารถจดทะเบียนหุ้นชำระแล้วตามจำนวนที่เสนอขายได้

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หากการเพิ่มทุนครั้งนี้บริษัทขายหุ้นเพิ่มทุนได้ไม่ครบ บริษัทมีแผนจะเพิ่มทุนอีกหรือไม่ ซึ่งเชื่อว่าหากเพิ่มทุนได้ไม่ครบตามจำนวน บริษัทจะต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกและขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาขายหุ้นกลุ่มบริษัทผู้คิดออก

ประธานฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามในกรณีบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ไม่ครบตามจำนวนที่เสนอขาย บริษัทมีแผนเพิ่มทุนอีกหรือไม่ ณ ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบผู้ถือหุ้นได้

สำหรับการขายหุ้นกลุ่มบริษัทผู้คิดออกนั้น ขอเรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารพยายามทุกวิถีทางเพื่อบริหารกิจการให้ดีขึ้น และพยายามทุกวิถีทางเพื่อขายหุ้นกลุ่มบริษัทผู้คิดออกบางส่วนเพื่อลดภาระผลขาดทุน ซึ่งพยายามหาวิธีการมาโดยตลอด แต่

เนื่องจากการเจรจากับหุ้นส่วน (Partner) ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งผู้สนใจมาเป็นหุ้นส่วนนั้น มีทั้งที่มาจากเกาหลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ แต่เนื่องจากราคาที่เสนอซื้อค่อนข้างต่ำมาก ซึ่งฝ่ายบริหารยังรับข้อเสนอเรื่องราคาไม่ได้ เนื่องจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะขายในราคาที่เหมาะสม โดยฝ่ายบริหารพยายามหาหุ้นส่วนรายใหม่ระดับโลกที่สนใจร่วมทุนและเจรจาราคาซื้อขายที่เหมาะสม และฝ่ายบริหารพยายามอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทในฐานะบริษัทแม่ของบริษัทกลุ่มวุฒิสักดิ์ได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและสนับสนุนทางการเงินมาระยะหนึ่ง รวมถึงการลงทุนในธุรกิจความงามโดยใช้เงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทมีนโยบายงดการช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินแล้ว โดยมีนโยบายให้บริษัทย่อยเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อปรับระดับประกอบสถานะทางการเงินของบริษัทย่อยเอง โดยมีการสรรหาว่าจ้างผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา อีกทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจความงามยังมีศักยภาพที่จะสร้างมูลค่าได้ และฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยก็มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและบริหารงานให้กลุ่มบริษัทวุฒิสักดิ์กลับมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เพื่อให้มีการกลับรายการทางบัญชีซึ่งมีการตั้งสำรองไปแล้วหรือหากแม้ไม่สามารถกลับรายการได้ก็เพื่อให้มีการตั้งด้อยค่าลดลง อย่างไรก็ตามการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ในช่วงที่บริษัทเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด เสนอขายในราคาหุ้นละเท่าใด และปัจจุบันผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นครั้งนั้นปัจจุบันยังคงถือหุ้นอยู่หรือไม่

ประธานฯ บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาหุ้นละ 0.04 บาท และปัจจุบันบุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นครั้งนั้นยังคงถือหุ้นอยู่

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) หลังจากการบริษัทเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้นราคาหุ้นขึ้นไปหุ้นละ 0.11 บาท แต่ปัจจุบันราคาหุ้นลงมาเหลือหุ้นละ 0.04 บาท อีกครั้ง และสำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 0.05 บาท ผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่ก็คงไม่แน่ใจว่าจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นหรือไม่เนื่องจากไม่แน่ใจว่าราคาหุ้นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ซึ่งหากย้อนไปในช่วงที่บริษัทเพิ่มทุนและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก็เพิ่มทุนได้ไม่ครบ ซึ่งขณะนั้นราคาหุ้นอยู่ที่หุ้นละ 0.14 บาท เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่แน่ใจในผลการดำเนินงานของบริษัท จึงอยากให้บริษัทได้ชี้แจงให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

ประธานฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นการดำเนินงานของบริษัทแม่ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้สามารถพิจารณาย้อนหลังไป 2-3 ปี ก็จะเห็นว่างบเฉพาะกิจการมีกำไรจากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ อีกทั้งภายใน 2 ปี บริษัทก็จะสามารถชำระหนี้ได้หมดและสำหรับธุรกิจเครื่องมือแพทย์บริษัทก็เชื่อว่าบริษัทยังเป็นที่หนึ่งในประเทศ และเชื่อว่าสามารถเพิ่มยอดขายได้

ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะทำยอดขายได้ถึง 3,000 –4,000 ล้านบาท และหากเป็นไปได้ตามคาดก็เชื่อว่า ผลการดำเนินงานจะสะท้อนราคาหุ้น

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอสอบถามถึงประเด็นปัญหาของกลุ่ม บริษัทวุฒิศึกดิ์ว่าปัจจุบันบริษัทมีแผนการดำเนินการแก้ไขอย่างไรบ้าง

ประธานฯ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มบริษัทวุฒิศึกดิ์เพื่อให้กลับมามีผลการดำเนินงานที่ดี โดยจะเร่งพยายามให้กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ขึ้นภายในกลางปี 2563

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจุบันบริษัทมีอำนาจควบคุมการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทวุฒิศึกดิ์ได้หรือไม่

ประธานฯ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่ในกลุ่มบริษัทวุฒิศึกดิ์ 56% ซึ่งยังมีอำนาจสั่งการในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องยังถือว่าบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกลุ่มบริษัทวุฒิศึกดิ์ อีกทั้งในการ จัดทำงบการเงินบริษัทยังจัดทำงบการเงินรวม ดังนั้นบริษัทจึงจำเป็นต้องควบคุมดูแลจัดการแก้ไขปัญหา กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการบริษัททยอยด้วย เนื่องจากบริษัทต้องรับรู้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทวุฒิศึกดิ์ด้วย

นายทรงพล พงศ์พัฒนกาญจน์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอบคุนสำหรับการชี้แจง ซึ่งโดยความเห็น ส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นตามที่ท่านประธานชี้แจงต่อที่ประชุม แต่ขอตั้งข้อสังเกตไว้ว่ากระผมมั่นใจว่าบริษัท จะต้องมีการเพิ่มทุนอีกครั้ง และมั่นใจว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ครบ100%

ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทไม่มีเจตนาที่จะรบกวนท่านผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการเพิ่มทุน หรือแม้หากจำเป็นต้องเพิ่มทุนก็ค่านึงอยู่ตลอดว่าต้องเป็นการดำเนินการซึ่งไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือ แม้หากกระทบก็ต้องกระทบน้อยที่สุด

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพนธ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีการ ติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทมาโดยตลอดนั้น ทราบดีว่าธุรกิจเครื่องมือแพทย์มีผลการดำเนินงาน ที่ดีมีกำไรอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอแนะให้ท่านประธานฯใช้โอกาสนี้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ประเภทใดบ้าง

ประธานฯ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์หลายยี่ห้อหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น แบรินระดับโลกทั้งหมด โดยขอยกตัวอย่างดังนี้

1. สินค้าของบริษัท GE Health Care ได้แก่ เครื่องดมยาสลบซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลก เครื่องให้ความอบอุ่นแก่ทารกแรกคลอด (ตู้อบเด็กแรกเกิด)
2. สินค้าของบริษัท SIEMENS ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในห้อง LAB เช่นเครื่องตรวจวิเคราะห์เลือด

3. สินค้าของ NIHON KOHDEN ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 2 ระดับ 3 ของโลก
4. สินค้าของบริษัท HAMILTON MEDICAL ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เคลื่อนย้ายบุคคลสำคัญของโลกและบุคคลสำคัญของประเทศไทย และเครื่อง AED เป็นต้น
5. สินค้าของบริษัท WIDE ได้แก่ เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด เครื่องอัลตราซาวด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งหมด โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะทราบดีว่า EFORL เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการบริการที่ดี มีทีมช่างให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทีมฝ่ายขายซึ่งเป็น Specialist ได้รับการอบรมมีใบรองการอบรม มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ทราบดีในวงการแพทย์ นอกจากนี้ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงประเทศจีนซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วทันสมัยและสามารถพัฒนาคุณภาพเครื่องมือทางการแพทย์ได้ดีขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีในระดับกลาง ราคาไม่สูงมากนัก ดังนั้นเพื่อรักษาตลาดระดับกลางรวมถึงเป็นการขยายตลาดการค้าลงไปในระดับกลาง บริษัทอาจพิจารณาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือแพทย์จากประเทศจีนด้วยเพื่อเพิ่มยอดขาย ซึ่งขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ แต่ขอยืนยันและให้ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัททำธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ และมีชื่อเสียงที่ดีในด้านการให้บริการ และเป็นที่ยอมรับของแพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ

นายเมธี อันติเรกกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) ขอแสดงความเห็นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่บริษัทจะขายหุ้นเพิ่มทุนได้ครบถ้วน เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะใช้สิทธิมากน้อยเพียงใด และในขณะเดียวกันนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่มีความกังวลและให้ความสำคัญของเรื่องราคาหุ้นมากกว่า ซึ่งตามที่บริษัทชี้แจงว่าจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุนชำระหนี้จำนวน 200 ล้านบาท หากได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ถึง 200 ล้านบาท บริษัทมีแผนการดำเนินการอย่างไรหากต้องพิจารณาว่าจะใช้เงินชำระหนี้หรือใช้เงินเพิ่มทุนมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ประธานฯ จากการหารือร่วมกันนั้นเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนเกิน 200 ล้านบาท แต่หากได้รับเงินเพิ่มทุนไม่ถึง 200 ล้านบาท บริษัทก็จำเป็นต้องเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป

นายนรา ศรีเพชร (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) บริษัทลงทุนในธุรกิจกลุ่มบริษัทผู้ผลิตดีไปเป็นเงินจำนวนเท่าใดและมีการด้อยค่าไปแล้วจำนวนเท่าใด

ประธานฯ บริษัทลงทุนในธุรกิจกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ซึ่งขณะนั้นมีมูลค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท บริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุน จำนวน 1,400 ล้านบาท และปัจจุบันมีการตั้งสำรองเงินลงทุนทั้งจำนวนแล้วประมาณ 2,600 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสำหรับการตั้งสำรองสิทธิการขยายกิจการในต่างประเทศ จำนวน 523 ล้านบาท นั้น หากมีการดำเนินการเข้าลงทุนในต่างประเทศกลุ่ม CLMV ซึ่งมีผู้สนใจลงทุนอยู่ บริษัทก็จะสามารถพิจารณาหลักทรัพย์การทางบัญชีมาเป็นผลบวกกับบริษัทได้ ซึ่งก็อาจถือได้ว่าธุรกิจความงามยังมีอนาคตอยู่

นายภัทรพงษ์ เกษทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ปัจจุบันราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณหุ้นละ 0.03 บาท เป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำมาก ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นในธุรกิจเครื่องมือแพทย์ทั้ง ๆ ที่วัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทมีทั้งส่วนของเครื่องมือทางการแพทย์และสุขภาพ จึงขอแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกต ดังนี้

- 1) ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาทบทวนแผนธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นธุรกิจเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการทำธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันหากเข้าเว็บไซต์จะเห็นว่ามียุทธศาสตร์ใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจำนวนมาก เช่น นาฬิกาขนาดเล็ก เครื่องตรวจวัดแรงดันหัวใจ ซึ่งเป็นมีการทำการตลาดอย่างมาก ทั้งในเว็บไซต์ใน Youtube เป็นต้นรวมทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยในประเทศก็มีการศึกษาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเยอะมาก จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่บริษัทจะพิจารณาทบทวนแผนธุรกิจใหม่
- 2) สำหรับเงินเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านบาท ในครั้งนี้ โดยส่วนตัวเห็นว่าไม่เพียงพอกับการแก้ไข ปัญหาและขยายธุรกิจ เนื่องจากในปีหน้ามีความเสี่ยงที่ทุกส่วนจะประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจแน่นอน ซึ่งในความผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมาได้มีการประเมินความผิดพลาดหรือไม่อย่างไร
- 3) ขอให้บริษัททบทวนแหล่งสร้างกำไรทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีความชัดเจนมากน้อยเพียงใด มีการประเมินว่าธุรกิจของบริษัทจะสู้คู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศได้หรือไม่
- 4) ธุรกิจของกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ซึ่งเป็นธุรกิจความสวยความงาม หากต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาเชื่อว่าธุรกิจของ กลุ่มวุฒิศักดิ์นั้นมีความเป็นไปได้ยากมากที่จะกลับมามีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากร้านสาขาของวุฒิศักดิ์ในช่วงที่ผ่านมาไม่มีลูกค้าเลย จึงอยากเสนอแนะให้บริษัทพิจารณา ทบทวนเรื่องการเพิ่มการบริการประเภทอื่นด้วย นอกเหนือจากการให้บริการด้านความสวยความงาม เช่น การให้บริการด้านสุขภาพผิวกาย รวมถึง

การให้บริการอื่นๆ ซึ่งใช้เครื่องมือขนาดเล็กๆ น้อยๆ การให้บริการด้านการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา เป็นต้น

5) เสนอให้พิจารณาทบทวนแผนธุรกิจโดยการเพิ่มการบริการเรื่องการบำรุงรักษาด้วย เพื่อให้ครบวงจร โดยขอให้บริษัทตระหนักว่าธุรกิจจะต้องไม่หยุดนิ่ง อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถกำหนดหรือคิดวางแผนธุรกิจได้ขอเสนอให้ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดประโยชน์

ประธานฯ ขอเรียนซึ่งท่านผู้ถือหุ้นว่าในปัจจุบันบริษัทย่อยของบริษัท คือบริษัท สเปซเมด จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการรักษาสุขภาพด้วย เช่น เครื่องวัดความดันแบบพกพา เครื่องช่วยผู้ป่วยนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ เครื่องวัดน้ำตาล เป็นต้น

นายภัทรพงษ์ เกษทอง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอให้คิดต่อยอดไปถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือหรือหุ่นยนต์สำหรับการดูแลคนป่วยหรือคนสูงอายุ ต่อไปในอนาคต

ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นโดยแยกประเภทธุรกิจ เป็น 2 ส่วนดังนี้

ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ บริษัทเน้นเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ในห้องผ่าตัด ห้อง ICU ของโรงพยาบาลต่าง ๆ และมีการให้บริการหลังการขาย มีรายได้จากการให้บริการด้วยซึ่งรายได้จากการให้บริการสำหรับปีที่ผ่านมาประมาณ 120 ล้านบาท

และตามที่เรียนชี้แจงข้างต้นว่าบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจโดยเป็นผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้นวัตกรรมใหม่และจะดำเนินการให้มีการจดทะเบียนการใช้นวัตกรรมด้วยสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุนั้นอยู่ในแผนธุรกิจของบริษัทอยู่แล้วและจะมีการนำเข้ามาจำหน่ายแน่นอน

สำหรับธุรกิจที่บริษัททำอยู่ในปัจจุบันนั้น บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะเพิ่มศักยภาพและขยายตลาดออกไปอีกอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้สำหรับเครื่องทางการแพทย์ขนาดเล็กซึ่งบริษัท สเปซเมด จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและบริหารงานโดยคุณจักรกริสน์ โลหะเจริญทรัพย์ นั้น ปัจจุบันมีการขยายธุรกิจขยายแผนการตลาดเพิ่มมากขึ้น มีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ซึ่งใช้เองที่บ้าน เช่น เครื่องวัดความดัน โดยมีการวางขายในร้านขายยาทั่วประเทศ สินค้าประเภทเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด มีการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมมือกับ บริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร้านขายโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

ธุรกิจความงามของกลุ่มบริษัทวุฒิศักดิ์ สำหรับธุรกิจคลินิก เนื่องจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทเห็นว่าในปัจจุบันการให้บริการในรูปแบบคลินิคนั้นทำได้ค่อนข้างยาก ฝ่ายบริหารจึง

มุ่งเน้นการทำธุรกิจของบริษัทย่อย คือบริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจขายสินค้าประเภท Skin Care และสามารถทำการตลาดโฆษณาได้ทุกช่องทาง และได้เริ่มทำธุรกิจแล้ว โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาจำหน่ายแล้ว รวมถึงสินค้าสินค้าแบรนด์ SNAIL8 ซึ่งเป็นสินค้า Premium ด้วย สำหรับปีนี้ฝ่ายบริหารจะเน้นทำธุรกิจของบริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส์ อินเตอร์ จำกัด ซึ่งสามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างเต็มที่ โดยล่าสุดมีการโฆษณาโดยใช้ดาราดาวจากประเทศเกาหลีมาเป็น Presenter อีกทั้งมีการเปิดศูนย์ให้บริการความงามบนสถานีรถไฟฟ้าสถานีราชดำริ โดยผู้บริหารคาดหวังว่าจะเป็นเรือธง (Flagship) ของธุรกิจความงาม และอีกหนึ่งสาเหตุที่ฝ่ายบริหารพิจารณาและประเมินว่าเป็นข้อผิดพลาดในการลงทุนในธุรกิจคลินิกคือข้อจำกัดทางกฎหมายซึ่งห้ามธุรกิจความงามโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพราะในช่วงที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาการมีข้อจำกัดในการโฆษณาและด้วยความเข้มข้นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการถูกเปรียบเทียบปรับจำนวนมากซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ส่งผลกระทบต่อและเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจคลินิกความงามค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตามขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นข้อคำถามที่เป็นประโยชน์อย่างมาก

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นรายอื่นเสนอแนะเรื่องการทำธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง รวมถึงการทบทวนแผนธุรกิจโดยการเพิ่มสินค้าเพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายหรือให้บริการนั้น เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ หากแม้ว่าบริษัทมีข้อจำกัดในการใช้เงินลงทุนขอเสนอให้บริษัทใช้วิธีการชวนคู่ค้ามาร่วมทุนกับบริษัท

ประธานฯ ขอเรียนชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาบริษัทได้ไปดูงานที่ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ้เพื่อดูโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ และแนวทางการทำธุรกิจในส่วนนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะดำเนินการเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้หุ้นส่วนซึ่งสนใจมาร่วมทุนเป็นผู้ผลิตให้

นายแพทย์วิเศษ ตันตินิพันธุ์กุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอให้เน้นดำเนินการเจรจาให้คู่ค้ามาเป็นผู้ร่วมทุน เพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทมียอดขายเพิ่มมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

นางสาวชลธิชา พุ่มพฤษ (พิธีกร) ก่อนลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 133,300 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 159 รายรวมเป็นจำนวน 17,228,142,183 หุ้น

